



ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดให้มีแนวปฏิบัติต่อการกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance) ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. และผู้บริหาร ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีแนวปฏิบัติชัดเจน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ตามกรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันนำมาซึ่งการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน จึงกำหนดบทบาท ดังนี้

1. คณะกรรมการ สทอภ. ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมนวัตกรรม โดยเฉพาะการพัฒนางาน หรือนวัตกรรมที่จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน และ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีแนวปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณ รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน

2. คณะกรรมการ สทอภ. ให้การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร สทอภ. คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มีแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น กระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมทั้งการป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต

2.2 ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กำหนดระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กำหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

3. คณะกรรมการ สทอภ. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดนโยบายด้าน CG & CSR สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนฝ่ายบริหาร สทอภ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย แผนแม่บทและ Action Plan ด้าน CG&CSR อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณ มีการติดตามการดำเนินงานและให้รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเสนอแนวทางที่จะปรับปรุงเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ต่อไปในอนาคต

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ